

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ และบริการ

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

เพื่อให้การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้บริการในด้านต่างๆ ของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (“กลุ่มบริษัทฯ”) เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถจะรองรับกับการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ใช้บริการ

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยให้เริ่มมีผลนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

1. ให้ บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัด เข้ามาเป็นผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ บริการ และดำเนินการธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์, การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการดำเนินงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว และ Application Max Me Wallet

2. ให้ บริษัท แมกซ์ มี คอร์ป จำกัด เข้ามาเป็นผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ บริการ และดำเนินงานของโครงการบัตรแมกซ์ การ์ด รวมถึงการดำเนินงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการเกี่ยวกับ Application Max Me และ Application Max Me Shop เป็นต้น

ทั้งนี้ ท่านผู้ใช้บริการจะยังคงได้รับบริการ และสิทธิประโยชน์ในเรื่องต่างๆ เหมือนเช่นเดิม โดยกลุ่มบริษัทฯ จะยังคงเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการเท่าที่มีความจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทุกรายก็ดี หากท่านผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะให้กลุ่มบริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีกแล้วเช่นนี้ ท่านผู้ใช้บริการสามารถแจ้งยกเลิก หรือถอนความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริการแต่ละประเภทได้ทันที โดยท่านผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์ และบริการเพิ่มเติมได้ที่

- การให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บัตร Max Card, Application MAX ME และ Application MAX ME Shop ได้ที่เว็บไซต์ [“www.maxme.co.th”](http://www.maxme.co.th)

- การให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Application MAX ME Wallet ได้ที่เว็บไซต์ www.maxcard.co.th

กลุ่มบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณมายังผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ และบริการของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องใดๆ แล้วเช่นนี้ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1614 กด 3 หรือที่ [“www.maxme.co.th”](http://www.maxme.co.th) หรือ [“www.maxcard.co.th”](http://www.maxcard.co.th)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัด

บริษัท แมกซ์ มี คอร์ป จำกัด